

DITP ดึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้ารายใหญ่จากทุกทวีป ร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59

ข่าวประชาสัมพันธ์

DITP ดึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้ารายใหญ่จากทุกทวีปร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยผู้ซื้อ ผู้นำเข้ารายใหญ่ตอบรับเข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ดีมากคาดผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานกว่า 17,000 ล้านบาท ตอกย้ำภาพลักษณ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 5 ของโลก

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้จัดงานได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ซื้อและผู้นำเข้ารายใหญ่จากทั่วโลกเข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ สคร. ซึ่งมีอยู่ 63 สำนักงาน ใน 47 เมืองใหญ่ทั่วทุกทวีป ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการซื้อขาย เพิ่มมูลค่าส่งออก รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ขยายฐานตลาดและเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้นำเข้ารายใหญ่ๆ โดยล่าสุด สคร.นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เผยจำนวนผู้นำเข้ารายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ตอบรับร่วมงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 59 มากถึง 23 ราย

ในจำนวนผู้ที่ตอบรับที่น่าสนใจมีทั้งรายเก่าและรายใหม่ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Royal Chain บริษัท Silver N Gold Wholesale LLC. บริษัท The Rare Gem LLC. และบริษัท Colorline Inc. โดยบริษัท Royal Chain เป็นผู้นำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีรายใหญ่ มียอดขายถึงปีละ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมียอดสั่งซื้อเครื่องเงิน พลอยสี และเครื่องประดับและอัญมณีอื่นๆ จากไทยกว่า 3 แสนดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่บริษัท Silver N Gold Wholesale และ The Rare Gem ซึ่งมียอดขายราวปีละ 10 ล้านดอลลาร์ และ 6 แสนดอลลาร์นั้น เป็นผู้นำเข้าจากสหรัฐที่สนใจเข้าร่วมงาน BGJF เป็นครั้งแรก

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า จากการที่กรมฯ ได้พยายามประชาสัมพันธ์งานผ่านงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญๆ ระดับโลก อาทิ JCK Tucson Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Vicenzaoro ประเทศอิตาลี งาน Hong Kong Jewelry Fair และงาน Basel World ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานบางกอกเจมส์โดยตรงสู่กลุ่มเป้าหมายทำให้มั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 ราย

“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยครองตำแหน่งผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับที่ 10 ของโลก นำรายได้เข้าประเทศกว่า 6,541 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เดินทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย และส่งเสริมสนับสนุนในการขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงานอินเดีย ซึ่งอุตสาหกรรมงานแต่งงานในอินเดียมีมูลค่าประมาณ 519 พันล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 25-30 ต่อปี นอกจากนี้ อีกตลาดที่น่าสนใจและกำลังมาแรงคือตลาดกัมพูชา ซึ่งในปี 2558 ไทยส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ 8.13 ของมูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด โดยกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงหรือ Super Rich ซึ่งกรมฯ ก็ได้เชิญมาร่วมงานบางกอกเจมส์ จะนิยมเครื่องประดับไข่มุก และหินสีที่มีค่าสูงเช่น ทับทิม ไพลิน มรกต” ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

นางจันทิรา ย้ำว่า งานบางกอกเจมส์ถือเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้เจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการผลิตการออกแบบและการส่งออก สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยใช้งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair เป็นอีกหนึ่งช่องทางทางการตลาด นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีส่งเสริมนักออกแบบและแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานสู่สากล

Bangkok Gems & Jewelry Fair จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดงานเดียวของประเทศไทย และยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก โดย Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน BGJF ครั้งที่ 59 สามารถชมรายละเอียดได้ที่ www.bkkgems.com หรือ โทร. 0 2507 8392-3 หรือโทร DITP Call Center 1169
